

Thủ Tục Tiến Hành và Thanh Toán cho Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba và/hoặc Cầm Giữ các Khoản Thế Chấp

I. GIỚI THIỆU

Trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường, DHCC sẽ nhận các yêu cầu bồi thường và/hoặc cầm giữ các khoản thế chấp ("Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba") được khẳng định bởi luật sư, các chủ nợ, cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba ("Những Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba") đối với các khoản thanh toán được trả bởi Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Hội Đủ Điều Kiện. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường chỉ vinh danh các khiếu nại của Bên Thứ Ba mà hợp lệ thực thi theo tất cả các luật có thể áp dụng của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi không thể vinh danh một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba sau khi Người Yêu Cầu Bồi Thường nhận được Thanh Toán Hòa Giải.

II. NHẬN VÀ PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xem xét lại Yêu Cầu Bồi Thường đã nhận được từ Bên Thứ Ba để xác định các hành động thích hợp.

- A. *Xác nhận:*** Sau khi nhận được một Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ phát hành một xác nhận và yêu cầu cho thông tin đầy đủ hơn, nếu cần thiết, cho Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba không đáp ứng yêu cầu đó trong vòng 20 ngày, chúng tôi sẽ không cho phép Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đã cố gắng và sẽ không giữ lại các quỹ Thanh Toán Hòa Giải hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến Yêu Cầu Bồi Thường Cụ Thể của Bên Thứ Ba.
- B. *Đánh Giá Hiệu Lực Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba:*** Nếu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có chứa các thông tin đầy đủ cho chúng tôi để xác định Người Yêu Cầu Bồi Thường cho Chương Trình Hòa Giải, chúng tôi sẽ phân tích tính hiệu lực của Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đã được khẳng định. Chúng tôi sẽ tư vấn cho Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba nếu Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba không có giá trị thực thi và thiết lập một hạn chót cho Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba để thực thi Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba.
- C. *Thông Báo cho Người Yêu Cầu Bồi Thường và Cơ Hội Phản Đối:*** Sau khi chúng tôi gửi Thông Báo Hội Đủ Điều Kiện cho Người Yêu Cầu Bồi Thường đã bị ảnh hưởng về Chương Trình Hòa Giải, chúng tôi sẽ gửi cho Người Yêu Cầu Bồi Thường và luật sư của họ bất kỳ các Yêu Cầu Bồi Thường có giá trị và cung cấp một cơ hội để tranh cãi về các Yêu Cầu Bồi Thường có giá trị với Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ có 20 ngày kể từ khi nhận thông báo đó để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ phản đối nào với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba. Nếu Người Yêu Cầu Bồi Thường phản đối Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, Người Yêu Cầu Bồi Thường phải liên hệ với Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ của tòa án để giải quyết tranh chấp.

III. THANH TOÁN CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÓ GIÁ TRỊ CỦA BÊN THỨ BA

- A. *Yêu Cầu Bồi Thường Không Tranh Cãi của Bên Thứ Ba:*** Nếu không có tranh chấp với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ khấu trừ khoản thanh toán cho Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba từ Thanh Toán Hòa Giải nói cách khác do Người Yêu Cầu Bồi Thường theo Thỏa Thuận Hòa Giải và trong chừng mực có đầy đủ quỹ trong Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường, chuyển số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba đó đến người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba phù hợp với hướng dẫn thanh toán và/hoặc luật liên bang và tiểu bang có thể áp dụng. Chúng tôi sẽ trả phần còn lại của Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo các quy định của Thỏa Thuận Hòa Giải và các Lệnh của Tòa An liên quan đến việc thực hiện thanh toán.
- B. *Yêu Cầu Bồi Thường có Tranh Cãi của Bên Thứ Ba:*** Nếu có một cuộc tranh cãi với Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba, chúng tôi sẽ giữ lại số tiền Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba có Tranh Cãi đến khi chúng tôi nhận được một trong hai: (1) văn bản xác nhận từ Người Yêu Cầu Bồi Thường và/hoặc luật sư của Người Yêu Cầu Bồi Thường và Người Yêu Cầu Bồi Thường của Bên Thứ Ba rằng tranh cãi đã được giải quyết, hoặc (2) một bản sao lệnh không chống án cuối cùng từ tòa án xác định số tiền, nếu có, để trả cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Bên Thứ Ba, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thanh toán theo yêu cầu của lệnh đó và trong một chừng mực có sẵn quỹ Thanh Toán Hòa Giải. Chúng tôi sẽ trả phần còn lại của Thanh Toán Hòa Giải cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo các quy định của Thỏa Thuận Hòa Giải và các Lệnh của Tòa An liên quan đến việc thực hiện thanh toán.